
sþ. 498. Fyrirspurn [256. mál]
til sjávarútvegsráðherra um fiskmat.

Frá Benedikt Gröndal.

Hvað hefur sjávarútvegsráðuneytið gert til þess að koma á samræmi í fiskmati
í hinum ýmsu verstöðvum ?


